

Số: 15 /TB-UBND

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại phiên họp thứ 30, UBND tỉnh Thái Nguyên

Ngày 01 tháng 02 năm 2024, UBND tỉnh tổ chức họp phiên thứ 30 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 01/2024, đề ra nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2024 và cho ý kiến vào một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và trình xin ý kiến Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có Lãnh đạo HĐND tỉnh; Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh; Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Sau khi nghe Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành trình bày các nội dung theo chương trình, trên cơ sở các ý kiến tham gia tại phiên họp; kết thúc phiên họp, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất kết luận như sau:

1. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 01/2024

Kinh tế - xã hội tháng 01/2024 đạt được những kết quả tích cực sau: Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 4,52% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước đạt 1.524,4 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ; đạt 9,5% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 7,8% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Tổng giá trị xuất khẩu đạt 2.106,4 triệu USD, tăng 31,2% so với tháng trước; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đạt 6.196,3 tỷ đồng, tăng 6,99% so với tháng trước, tăng 5,09% so với cùng kỳ. Các địa phương đang tiến hành thu hoạch cây trồng vụ Đông, cày ải, làm đất phục vụ gieo cấy vụ Xuân đảm bảo trong điều kiện thời tiết thích hợp và khung thời vụ; trên địa bàn tỉnh không có dịch bệnh lớn phát sinh trên cây trồng và vật nuôi. Các hoạt động thương mại, cung ứng hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được thực hiện tốt. Toàn tỉnh cấp mới đăng ký kinh doanh cho 67 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký 728,3 tỷ đồng; tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là 9.871 doanh nghiệp với số vốn đăng ký trên 145 nghìn tỷ đồng; 212 dự án FDI còn hiệu lực với tổng mức đầu tư đăng ký gần 10,73 tỷ USD.

Các ngành, địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện, tổ chức các hoạt động thiết thực phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trong không khí đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm như: Phát động "Tuần cao điểm Tết vì người nghèo" năm 2024; tổ chức các đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh

đền thăm, tặng quà các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh; lập danh sách tặng gần 20.000 suất quà của Chủ tịch nước và 19.877 suất quà của tỉnh Thái Nguyên cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ... Tình hình an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, ngành chức năng đã huy động lực lượng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và đơn vị liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

2.1. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã được Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đề ra; tập trung chỉ đạo triển khai và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch ngay từ những tháng đầu năm, phấn đấu hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Đề cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ; quán triệt chủ đề “*Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tăng tốc sáng tạo; hiệu quả bền vững*”; theo dõi sát tình hình thực tiễn, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh.

2.2. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia ngay từ đầu năm 2024; gắn trách nhiệm của người đứng đầu với việc đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án đầu tư công. Chủ động nghiên cứu, triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án quan trọng, có tính lan tỏa cao, đặc biệt là các dự án hạ tầng giao thông, dự án hạ tầng khu, cụm công nghiệp, dự án thương mại, dịch vụ quy mô lớn. Chủ động nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch và triển khai các khu tái định cư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn theo quy định.

2.3. Tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách, chống thất thu, nợ đọng thuế; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách; quản lý chi ngân sách hiệu quả, ưu tiên các khoản chi cho đầu tư phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Khẩn trương xây dựng và triển khai phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo quy định. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh, vi phạm về buôn bán hàng nhập lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý; tập trung kiểm tra, xử lý các đối tượng vận chuyển, buôn bán hàng cấm là pháo nổ, pháo hoa nhập lậu, các mặt hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ; đảm bảo nguồn cung và giá cả hàng hóa ổn định dịp Tết.

2.4. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình chuyển đổi số theo Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, các thủ tục hành chính nội bộ; tăng cường phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp.

2.5. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành; tiếp tục tăng cường thực hiện kiểm tra công vụ, kịp thời xử lý cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm các quy định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức; những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm; vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị; vi phạm đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật khi thi hành công vụ... Thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 6397/UBND-NC ngày 12/12/2023 về thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ.

2.6. Tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai (sửa đổi) đến đội ngũ cán bộ, công chức, người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất đảm bảo đúng thời gian, kịp tiến độ thực hiện các dự án. Hoàn thiện hồ sơ kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 tỉnh Thái Nguyên trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, xây dựng, tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác quản lý và sử dụng hiệu quả, đúng pháp luật vật liệu nổ công nghiệp, tuyệt đối không để xảy ra vi phạm, thất thoát trong công tác quản lý và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp gây ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội và an ninh chính trị tại địa phương; quản lý chặt chẽ các đơn vị sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và hướng dẫn thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường.

2.7. Nâng cao chất lượng thẩm định quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong công tác thẩm định và quản lý quy hoạch. Tăng cường kiểm tra, thanh tra đối với các đơn vị có liên quan trong việc quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng để kịp thời phát hiện và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, để xảy ra vi phạm thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn được giao phụ trách, quản lý theo quy định.

2.8. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ, của Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh về quản lý điểm đầu nối đường nhánh vào quốc lộ và tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tiếp tục khẩn trương báo cáo, tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt các điểm đầu nối đảm bảo kịp thời và tuân thủ theo quy định pháp luật, kịp thời báo cáo đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

2.9. Tích cực thực hiện các giải pháp đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, bảo đảm thời vụ. Chuẩn bị cung ứng đủ các chủng loại giống và vật tư, phân bón phục vụ cho sản xuất vụ Xuân 2024. Tăng cường công tác dự báo, chủ động phòng ngừa, ứng phó với rét đậm, rét hại đối với sản xuất nông nghiệp, bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới.

2.10. Tăng cường công tác quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội mừng Xuân Giáp Thìn 2024; đảm bảo hoạt động lễ hội được tổ chức trang trọng, đúng nghi lễ truyền thống; xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, an toàn sông nước đối với hoạt động lễ hội, thể thao, du lịch.

2.11. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm mùa Đông Xuân, đặc biệt trong dịp Tết nguyên đán và mùa Lễ hội xuân sắp tới. Thường xuyên, liên tục theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, nhất là sự gia tăng các trường hợp mắc bệnh lây qua đường hô hấp, các trường hợp viêm phổi nặng do vi rút; chuẩn bị sẵn sàng các phương án bảo đảm công tác y tế với mọi tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh. Thực hiện tốt Kế hoạch tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; chuẩn bị các điều kiện phục vụ đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nhất là chính sách ưu đãi người có công, giảm nghèo, chăm lo đời sống người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em mồ côi.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, thống kê chi tiết các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh, tổng hợp số liệu báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 20/02/2024**; đồng thời căn cứ các quy định hiện hành, các Văn bản chỉ đạo của tỉnh và điều kiện thực tế của địa phương tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đề xuất xây dựng các chính sách nhằm quan tâm, hỗ trợ các đối tượng yếu thế, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

2.11. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, nhất là trách nhiệm tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu, đảm bảo đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật. Chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo tại địa phương, đơn vị mình; tập trung lực lượng giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh. Thực hiện tốt công tác phối hợp trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, có biện pháp phòng ngừa các vụ việc phức tạp có thể xảy ra, hạn chế tối đa công dân khiếu nại, tố cáo vượt cấp lên tỉnh và lên Trung ương; không để xảy ra “điểm nóng”, gây bức xúc trong xã hội.

2.12. Tăng cường công tác nắm tình hình, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Chủ động có các biện pháp phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng ngừa, phát hiện sớm, sẵn sàng phương án ngăn chặn, xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ... Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh với các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao; tăng cường công tác tuyên truyền về các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, cảnh báo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các phương thức thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổ chức tốt Lễ giao, nhận quân năm 2024 đúng quy định, an toàn tuyệt đối.

2.13. Tăng cường thông tin, truyền thông, nhất là truyền thông chính sách, tuyên truyền về chủ trương, chính sách, kết quả kinh tế - xã hội để góp phần củng cố niềm tin và tạo đồng thuận xã hội; tập trung đấu tranh, phản bác kịp thời, hiệu quả với thông tin sai sự thật, xấu, độc, các quan điểm sai trái, thù địch; xử lý nghiêm các vi phạm.

3. Về các nội dung báo cáo tại phiên họp

3.1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2024:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến tham gia tại Phiên họp, bổ sung, hoàn thiện, báo cáo đồng chí Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh xem xét, ký ban hành.

3.2. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2023-2025:

Giao Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến tham gia tại Phiên họp, bổ sung, hoàn thiện, báo cáo đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh theo quy định.

3.3. Tờ trình về bãi bỏ Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên:

Giao Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên tiếp thu các ý kiến tham gia tại Phiên họp, bổ sung, hoàn thiện, báo cáo đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ký ban hành.

3.4. Tờ trình về ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên:

Giao Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên tiếp thu các ý kiến tham gia tại Phiên họp, bổ sung, hoàn thiện, báo cáo đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ký ban hành.

3.5. Dự thảo Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2024:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến tham gia tại Phiên họp, bổ sung, hoàn thiện, báo cáo đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ký ban hành.

2.6. Tờ trình đề nghị quyết định phê duyệt số lượng, chủng loại xe ô tô phục vụ công tác chung và phương thức quản lý xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên

Giao Sở Tài chính tiếp thu các ý kiến tham gia tại Phiên họp, bổ sung, hoàn thiện, báo cáo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ký ban hành.

2.7. Báo cáo tiến độ thành lập mới các Khu công nghiệp, tiến độ dự kiến lựa chọn các Nhà đầu tư làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, tiến độ điều chỉnh Tổng mức đầu tư Khu Công nghiệp Sông Công 2 - diện tích 250ha

- Giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên tiếp thu các ý kiến tham gia tại Phiên họp, tiếp tục chủ động phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thành lập mới các Khu công nghiệp, tiến độ dự kiến lựa chọn các Nhà đầu tư làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, tiến độ điều chỉnh Tổng mức đầu tư Khu Công nghiệp Sông Công 2 - diện tích 250ha; kịp thời, thường xuyên báo cáo đồng chí Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh để chỉ đạo theo quy định.

- Các Sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên trong quá trình thực hiện các thủ tục nêu trên theo đúng quy định.

4. Thông báo nội dung thành viên UBND tỉnh cho ý kiến đồng ý thông qua bằng hình thức gửi phiếu ghi ý kiến

Thông báo các nội dung được thành viên UBND tỉnh cho ý kiến đồng ý thông qua bằng hình thức gửi phiếu ghi ý kiến (*Có Phụ lục chi tiết các nội dung gửi kèm theo*).

Trên đây là ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh được thông báo đến các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
 - Thường trực HĐND tỉnh;
 - Đoàn ĐBQH tỉnh;
 - Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
 - Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh;
 - Thành ủy, Huyện ủy các huyện, thành phố;
 - HĐND, UBND các huyện, thành phố;
 - Báo Thái Nguyên, Đài PT-TH tỉnh;
 - Chánh VP và các PCVP UBND tỉnh;
 - Trung tâm Thông tin tỉnh;
 - Các Chuyên viên NCTH;
 - Lưu: VT, TH2.
- loanlth/TB.02/100b

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trần Trọng Chung

**DANH MỤC CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
BẢNG HÌNH THỨC GỬI PHIẾU GHI Ý KIẾN**



STT	Số Văn bản, ngày tháng năm	Tên nội dung	Tổng số Phiếu gửi xin ý kiến	Số phiếu cho ý kiến “đồng ý”	Số phiếu cho ý kiến “không đồng ý”	Thành viên UBND tỉnh không gửi ý kiến tham gia	Ghi chú
1	32/UBND-NC ngày 16/01/2024	Quyết định của UBND tỉnh về việc bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về thành lập Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Thái Nguyên trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên	22	22	0	0	
2	6778/UBND-CNNXD ngày 29/12/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trung tâm Y tế huyện Định Hóa. 2. Chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho Công ty cổ phần phát triển thương mại Thái Nguyên, thị trấn Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ. 3. Chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho Công ty cổ phần phát triển thương mại Thái Nguyên, xã Nghinh Tường, huyện Võ Nhai. 4. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Mầm non Bình Yên. 	22	22	0	0	

STT	Số Văn bản, ngày tháng năm	Tên nội dung	Tổng số Phiếu gửi xin ý kiến	Số phiếu cho ý kiến “đồng ý”	Số phiếu cho ý kiến “không đồng ý”	Thành viên UBND tỉnh không gửi ý kiến tham gia	Ghi chú
		5. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Ban quản lý Khu di tích Lịch sử-Sinh thái ATK Định Hoá tại xã Phú Đình, huyện Định Hoá.					
3	43/UBND-CNNXD ngày 05/01/2024	1. Quyết định về việc thu hồi đất, giao cho Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên để sử dụng vào mục đích đất trụ sở cơ quan tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. 2. Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty cổ phần tập đoàn DANKO, tại xã Cao Ngạn và phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên (đợt 6).	22	22	0	0	
4	112/UBND-CNNXD ngày 10/01/2024	1. Quyết định về việc cho phép Công ty TNHH một thành viên dịch vụ nhà ở và khu đô thị được gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng, tại phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên. 2. Quyết định về việc cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty cổ phần kết cấu thép Việt Trung.	22	22	0	0	

STT	Số Văn bản, ngày tháng năm	Tên nội dung	Tổng số Phiếu gửi xin ý kiến	Số phiếu cho ý kiến “đồng ý”	Số phiếu cho ý kiến “không đồng ý”	Thành viên UBND tỉnh không gửi ý kiến tham gia	Ghi chú
5	304/UBND-CNNXD ngày 19/01/2024	1. Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 284429 do UBND tỉnh cấp ngày 11/11/2013 cho Ban chỉ huy quân sự huyện Phú Lương. 2. Quyết định về việc thu hồi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Trung học cơ sở Hoàng Nông.	23	23	0	0	
6	5038/UBND-TH ngày 01/10/2023	V/v xin ý kiến thành viên UBND tỉnh nội dung Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư công trình khai thác mỏ sét cao lanh Phú Lạc, xã Phú Lạc, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên	23	23	0	0	
7	5250/UBND-TH ngày 18/10/2023	V/v v xin ý kiến thành viên UBND tỉnh nội dung chấm dứt hoạt động dự án xây dựng công trình khai thác mỏ sắt khu Hòa Bình của Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên	22	22	0	0	
8	5370/UBND-TH ngày 24/10/2023	V/v xin ý kiến thành viên UBND tỉnh nội dung chấm dứt hoạt động Dự án Cửa hàng xăng dầu Yên Lạc tại xóm Cây Thị, xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên của Công ty TNHH Đầu tư phát triển hạ tầng xây dựng Việt Nam	21	21	0	0	

STT	Số Văn bản, ngày tháng năm	Tên nội dung	Tổng số Phiếu gửi xin ý kiến	Số phiếu cho ý kiến “đồng ý”	Số phiếu cho ý kiến “không đồng ý”	Thành viên UBND tỉnh không gửi ý kiến tham gia	Ghi chú
9	5387/UBND-TH ngày 24/10/2023	V/v xin ý kiến thành viên UBND tỉnh nội dung Quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Nam sông Cầu	21	21	0	0	
10	5423/UBND-TH ngày 26/10/2023	V/v xin ý kiến thành viên UBND tỉnh nội dung Quyết định Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị số 3 (thuộc đô thị mới Hóa Thượng)	21	21	0	0	
11	5424/UBND-TH ngày 26/10/2023	V/v xin ý kiến thành viên UBND tỉnh nội dung Quyết định Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư Trường Thọ	21	21	0	0	
12	5929/UBND-TH ngày 19/11/2023	V/v xin ý kiến thành viên UBND tỉnh nội dung chấm dứt hoạt động dự án Cơ sở nhóm trẻ Hoa Đào tại tổ dân phố An Châu 1, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên của Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thảo	22	22	0	0	
13	5931/UBND-TH ngày 19/11/2023	V/v xin ý kiến thành viên UBND tỉnh nội dung Quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới Linh Sơn - Huống Thượng (Khu số 1)	22	22	0	0	
14	5930/UBND-TH ngày 19/11/2023	V/v xin ý kiến thành viên UBND tỉnh nội dung Quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới Linh Sơn - Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên (Khu số 2)	22	22	0	0	

STT	Số Văn bản, ngày tháng năm	Tên nội dung	Tổng số Phiếu gửi xin ý kiến	Số phiếu cho ý kiến “đồng ý”	Số phiếu cho ý kiến “không đồng ý”	Thành viên UBND tỉnh không gửi ý kiến tham gia	Ghi chú
15	5928/UBND-TH ngày 19/11/2023	V/v xin ý kiến thành viên UBND tỉnh nội dung Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Cầu Cỏ, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình	22	22	0	0	
16	5976/UBND-TH ngày 21/11/2023	V/v xin ý kiến thành viên UBND tỉnh nội dung Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Chăn nuôi lợn, gà công nghệ cao kết hợp trồng cây lâu năm và sản xuất phân vi sinh	22	22	0	0	
17	5961/UBND-TH ngày 20/11/2023	V/v xin ý kiến thành viên UBND tỉnh nội dung Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư số 1, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên	22	22	0	0	
18	5963/UBND-TH ngày 21/11/2023	V/v xin ý kiến thành viên UBND tỉnh nội dung Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Điểm dân cư nông thôn số 1 Hoàng Nông	22	22	0	0	
19	6182/UBND-TH ngày 01/12/2023	V/v xin ý kiến thành viên UBND tỉnh nội dung Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình khai thác mỏ đá vôi Tân Long, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên	22	22	0	0	

STT	Số Văn bản, ngày tháng năm	Tên nội dung	Tổng số Phiếu gửi xin ý kiến	Số phiếu cho ý kiến “đồng ý”	Số phiếu cho ý kiến “không đồng ý”	Thành viên UBND tỉnh không gửi ý kiến tham gia	Ghi chú
20	6183/UBND-TH ngày 01/12/2023	V/v xin ý kiến thành viên UBND tỉnh nội dung Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Tòa nhà phức hợp Tcico Land tại số 5/1 đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên	22	22	0	0	
21	6396/UBND-TH ngày 13/12/2023	V/v xin ý kiến thành viên UBND tỉnh nội dung Quyết định phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị số 3 (thuộc đô thị mới Hóa Thượng)	23	23	0	0	
22	6451/UBND-TH ngày 15/12/2023	V/v xin ý kiến thành viên UBND tỉnh nội dung Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất trà Kombucha tại xóm La Đảnh, xã Hóa trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên	23	23	0	0	
23	6704/UBND-TH ngày 28/12/2023	V/v xin ý kiến thành viên UBND tỉnh nội dung Quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Điểm dân cư nông thôn số 1	23	23	0	0	
24	6718/UBND-TH ngày 28/12/2023	V/v xin ý kiến thành viên UBND tỉnh nội dung Quyết định Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Tân Hương (Khu số 1)	23	23	0	0	

STT	Số Văn bản, ngày tháng năm	Tên nội dung	Tổng số Phiếu gửi xin ý kiến	Số phiếu cho ý kiến “đồng ý”	Số phiếu cho ý kiến “không đồng ý”	Thành viên UBND tỉnh không gửi ý kiến tham gia	Ghi chú
25	6719/UBND-TH ngày 28/12/2023	V/v xin ý kiến thành viên UBND tỉnh nội dung Quyết định Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư Kim Thái	23	23	0	0	
26	6717/UBND-TH ngày 28/12/2023	V/v xin ý kiến thành viên UBND tỉnh nội dung Quyết định Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời Chấp thuận Nhà đầu tư đối với Dự án Trang trại chăn nuôi lợn (Khu chăn nuôi Đầm Hề - Ao Giời - Đồng Danh)	23	23	0	0	
27	6726/UBND-TH ngày 28/12/2023	V/v xin ý kiến thành viên UBND tỉnh nội dung Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Cơ sở sản xuất và trưng bày sản phẩm thời trang may Phú Lâm	23	23	0	0	
28	08/UBND-TH ngày 03/01/2024	V/v xin ý kiến thành viên UBND tỉnh nội dung Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy xử lý chất thải (Dịch vụ môi trường KC Xanh)	22	22	0	0	
29	156/UBND-TH ngày 11/01/2024	V/v xin ý kiến thành viên UBND tỉnh nội dung Quyết định Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư Đồng Danh	23	23	0	0	
30	363/UBND-TH ngày 23/01/2024	V/v xin ý kiến thành viên UBND tỉnh nội dung Quyết định Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Đắc Sơn (khu số 1)	23	23	0	0	

STT	Số Văn bản, ngày tháng năm	Tên nội dung	Tổng số Phiếu gửi xin ý kiến	Số phiếu cho ý kiến “đồng ý”	Số phiếu cho ý kiến “không đồng ý”	Thành viên UBND tỉnh không gửi ý kiến tham gia	Ghi chú
31	224/UBND-CNN&XD ngày 17/01/2024	1. Văn bản của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 2. Văn bản của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên	23	23	0	0	
32	315/UBND-CNN&XD ngày 19/01/2024	Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức lập điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thái Nguyên giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.	23	23	0	0	
33	6744/UBND-CNNXD ngày 28/12/2023	1. Tờ trình về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án Khu đô thị Nam Sông Cầu, thành phố Thái Nguyên. 2. Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc giao đất cho Công ty cổ phần xây dựng và sản xuất vật liệu Cầu Đa Phúc để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Yên Thứ, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên (đợt 3). 3. Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên.	22	22	0	0	

STT	Số Văn bản, ngày tháng năm	Tên nội dung	Tổng số Phiếu gửi xin ý kiến	Số phiếu cho ý kiến “đồng ý”	Số phiếu cho ý kiến “không đồng ý”	Thành viên UBND tỉnh không gửi ý kiến tham gia	Ghi chú
34	02/UBND-CNNXD ngày 02/01/2024	<p>1. Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty cổ phần đầu tư bất động sản TASECO tại phường Nam Tiến, thành phố Phủ Yên.</p> <p>2. Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường, tại xã Xuân Phương, huyện Phú Bình.</p>	22	22	0	0	
35	128/UBND-CNNXD ngày 10/01/2024	<p>1. Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 24/8/2023 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc giao đất cho Công ty cổ phần tập đoàn DANKO để thực hiện dự án Khu nhà ở Bách Quang, tại phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (đợt 3).</p> <p>2. Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty cổ phần TNG Land tại phường Bãi Bông và phường Đồng Tiến, thành phố Phủ Yên (đợt 2).</p>	22	22	0	0	

STT	Số Văn bản, ngày tháng năm	Tên nội dung	Tổng số Phiếu gửi xin ý kiến	Số phiếu cho ý kiến “đồng ý”	Số phiếu cho ý kiến “không đồng ý”	Thành viên UBND tỉnh không gửi ý kiến tham gia	Ghi chú
36	349/UBND-CNNXD ngày 22/01/2024	<p>1. Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty cổ phần đầu tư xây lắp thương mại Hoàng Gia 4T, tại xã Minh Đức, thành phố Phổ Yên.</p> <p>2. Quyết định về việc điều chỉnh thời hạn sử dụng đất tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 27/02/2023 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc cho Công ty cổ phần đầu tư và phát triển quốc tế Việt Á thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Diềm Thụy, huyện Phú Bình (đợt 1)</p> <p>3. Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển Yên Bình tại phường Đồng Tiến, thành phố Phổ Yên (giai đoạn 2 - đợt 2).</p>	22	22	0	0	
37	5609/UBND-CNNXD ngày 03/11/2023	Dự thảo Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi kênh N12-5+6 kênh Tây hồ Núi Cốc (tại vị trí K0+810 và K0+906,5)	22	22	0	0	
38	5645/UBND-CNNXD ngày 06/11/2023	Dự thảo Quyết định Quy định mức đất sản xuất làm cơ sở xác định hộ gia đình thiếu đất sản xuất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên	22	22	0	0	

STT	Số Văn bản, ngày tháng năm	Tên nội dung	Tổng số Phiếu gửi xin ý kiến	Số phiếu cho ý kiến “đồng ý”	Số phiếu cho ý kiến “không đồng ý”	Thành viên UBND tỉnh không gửi ý kiến tham gia	Ghi chú
39	5755/UBND-CNNXD ngày 10/11/2023	Dự thảo Tờ trình về dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND ngày 03 tháng 4 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2020	22	22	0	0	
40	5843/UBND-CNNXD ngày 14/11/2023	<p>1. Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nội dung hồ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên</p> <p>2. Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nội dung hồ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên</p>	22	22	0	0	

STT	Số Văn bản, ngày tháng năm	Tên nội dung	Tổng số Phiếu gửi xin ý kiến	Số phiếu cho ý kiến “đồng ý”	Số phiếu cho ý kiến “không đồng ý”	Thành viên UBND tỉnh không gửi ý kiến tham gia	Ghi chú
41	5868/UBND-CNNXD ngày 15/11/2023	Dự thảo Quyết định điều chỉnh chỉ số Hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại các hợp tác xã tại Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên	22	22	0	0	
42	6154/UBND-CNNXD ngày 30/11/2023	1. Dự thảo Quyết định về việc phê duyệt phương án cấm mốc chỉ giới phạm vi công trình thủy lợi hồ Ghềnh Chè, xã Bình Sơn, thành phố Sông Công 2. Dự thảo Quyết định Ban hành cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 3. Dự thảo Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ tuyến đê Chinh trang, thành phố Thái Nguyên	22	22	0	0	
43	6190/UBND-CNNXD ngày 01/12/2023	Dự thảo Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ tuyến đê Hà Châu, huyện Phú Bình	22	22	0	0	
44	6463/UBND-CNNXD ngày 15/12/2023	Dự thảo Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình đê điều (Ban Quản lý dự án 2 – Bộ Giao thông vận tải thi công xây dựng cầu Đa Phúc trong phạm vi bảo vệ đê Chã, bãi sông, lòng sông Công thuộc địa phận tỉnh Thái Nguyên)	24	24	0	0	

STT	Số Văn bản, ngày tháng năm	Tên nội dung	Tổng số Phiếu gửi xin ý kiến	Số phiếu cho ý kiến “đồng ý”	Số phiếu cho ý kiến “không đồng ý”	Thành viên UBND tỉnh không gửi ý kiến tham gia	Ghi chú
45	6644/UBND-CNNXD ngày 26/12/2023	Dự thảo Quyết định về việc công nhận kết quả đánh giá, xếp hạng và cấp Giấy chứng nhận cho các sản phẩm đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP 4 sao tỉnh Thái Nguyên năm 2023	24	24	0	0	
46	35/UBND-CNNXD ngày 04/01/2024	Dự thảo Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình đê điều (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thi công xây dựng tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc trong phạm vi bảo vệ đê Đê Tân – Vạn Phái, bãi sông, lòng sông Công)	23	23	0	0	
47	199/UBND-CNNXD ngày 15/01/2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dự thảo Tờ trình đề nghị thẩm định, xét, công nhận huyện Đại Từ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 2. Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên về sự hài lòng của người dân đối với việc đề nghị công nhận huyện Đại Từ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 3. Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đối với kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2023 đối với huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 4. Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 đối với huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 	24	24	0	0	

STT	Số Văn bản, ngày tháng năm	Tên nội dung	Tổng số Phiếu gửi xin ý kiến	Số phiếu cho ý kiến “đồng ý”	Số phiếu cho ý kiến “không đồng ý”	Thành viên UBND tỉnh không gửi ý kiến tham gia	Ghi chú
48	66/UBND-KGVX ngày 05/01/2024	Xin ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội xã tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên	23	23	0	0	
49	152/UBND-CNNXD 11/01/2024	Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đường Trần Phú (đoạn từ đường CMT8 đi đường Trần Hưng Đạo), tại phường Cải Đan, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên	24	24	0	0	
50	210/UBND-CNNXD 15/01/2024	Giấy phép môi trường cấp cho Công ty TNHH Mani Hà Nội (phường Tân Hương, thành phố Phủ Yên, tỉnh Thái Nguyên) thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Nhà máy Mani Hanoi Việt Nam tại phường Tân Hương, thành phố Phủ Yên, tỉnh Thái Nguyên	24	24	0	0	
51	236/UBND-CNNXD 16/01/2024	Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án xây dựng Trụ sở Hạt Kiểm lâm Đại Từ, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên	24	24	0	0	
52	295/UBND-CNNXD 19/01/2024	Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo và tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo quản lý tài nguyên khoáng sản tỉnh	24	24	0	0	

STT	Số Văn bản, ngày tháng năm	Tên nội dung	Tổng số Phiếu gửi xin ý kiến	Số phiếu cho ý kiến “đồng ý”	Số phiếu cho ý kiến “không đồng ý”	Thành viên UBND tỉnh không gửi ý kiến tham gia	Ghi chú
53	306/UBND-CNNXD 19/01/2024	1. Quyết định về việc thành lập Cụm công nghiệp Hà Châu 1, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Quyết định về việc thành lập Cụm công nghiệp Hà Châu 2, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. 2. Quyết định về việc thành lập Cụm công nghiệp Lương Phú – Tân Đức, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 3. Quyết định về việc thành lập Cụm công nghiệp Tân Đức, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên	24	24	0	0	
54	371/UBND-CNNXD 24/01/2024	Giấy phép môi trường cấp cho Công ty TNHH KPE Vina tại Lô CN2, Khu công nghiệp Điềm Thụy (Khu A), xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên	24	24	0	0	
55	413/UBND-CNNXD 26/01/2024	1. Quyết định đóng cửa mỏ đá vôi La Hiên, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên của Công ty TNHH xây dựng Hùng Dũng 2. Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất (cấp cho Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Phú Bình) 3. Giấy phép môi trường cấp cho Công ty cổ phần TNG Land thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án Khu dân cư Đại Thắng tại phường Đồng Tiến và phường Bãi Bông, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên	24	24	0	0	